



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. ๔๔๘๑๑

ที่ ศธ ๘๓๔๓(๑๒).๑/ ๘

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์ วาระพิเศษ

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน คณบดี

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์ วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

๑. เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ (รอบ ๑ ปี ๖ เดือน)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งว่า รองศาสตราจารย์อัครวิทย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ จะครบกำหนดการดำรงตำแหน่งรอบ ๑ ปี ๖ เดือน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยจะต้องมีการประเมินผลการบริหารงานครั้งที่ ๑ ในช่วงการบริหารงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะกรรมการประเมินฯ จะสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อย่างหลากหลาย ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงานภายในคณะ รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ

ที่ประชุมรับทราบ

๒. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

๓. เรื่อง สืบเนื่อง

๓.๑ หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการตามยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านล้านนาสร้างสรรค์ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

ตามที่คณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ มีความเห็นว่า คณะฯ ควรจัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์ และควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้กับทุกสาขาวิชาอย่างโปร่งใสและยุติธรรม โดยควรจัดสรรตามสัดส่วนการหักค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา นั้น

ในการนี้ งานนโยบายและแผนฯ ได้ร่างหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ จัดทำแบบเสนอโครงการซึ่งจะต้องระบุยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง ระบุผลลัพธ์ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ ๑๒ พร้อมนี้ได้คำนวณวงเงินสนับสนุนโครงการตามยุทธศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ตามสัดส่วนการหักค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา มาเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

๔. เรื่อง พิจารณา

๔.๑ การขออนุญาตสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ราย อาจารย์แหวดาว ศิริสุข

อาจารย์แหวดาว ศิริสุข อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ขออนุญาตสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษา ๓ สถาบัน ดังนี้

๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครรอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. Ph.D. in Cultural and Performance, UCLA Department of World Arts Cultures/Dance, School of Arts and Architecture. เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓. Ph.D. in Performance Studies, College of Arts and Humanities: Theater and Dance, University of Hawaii at Manoa. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

โดยผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง และกรรมการบริหารภาควิชาศิลปะไทย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากกำหนดการที่เปิดรับสมัครสอบเป็นช่วงเวลาหลังจากที่หมดสัญญาจ้างคือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไปแล้ว ยกเว้นหลักสูตรที่ ๑ และ ๒ การเปิดรับสมัครสอบยังอยู่ในช่วงเวลาก่อนหมดสัญญาจ้าง แต่ยังไม่ทราบกำหนดการที่แน่นอนในการประกาศผลการสอบ

ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้อาจารย์แหวดาว ศิริสุข ดำเนินการสมัครสอบในหลักสูตรที่เปิดรับสมัครสอบและแจ้งผลการสอบอย่างเป็นทางการก่อนช่วงหมดสัญญาจ้างคือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง สาขาวิชา ควรวางแผนในกรณีหากต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในอนาคต เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการประเมินคุณภาพหลักสูตรในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล กันติวังศ์ ซึ่งลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและจะครบกำหนดการลาศึกษาต่อในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ หรืออาจพิจารณาอาจารย์บรรจุใหม่ซึ่งจะเข้าปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมเช่นกัน ทั้งนี้ให้สาขาวิชา พิจารณาถึงคุณสมบัติผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย

๔.๒ การลดหย่อนค่าเช่าพื้นที่หอศิลป์วัฒนธรรม ในการจัดนิทรรศการ Art Thesis Exhibition ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานฯ ขอให้ประชุมพิจารณาการลดหย่อนค่าเช่าพื้นที่หอศิลป์วัฒนธรรมนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งขอเช่าพื้นที่หอศิลป์วัฒนธรรมเพื่อจัดนิทรรศการ Art Thesis Exhibition ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ และ ชั้น ๒ และห้องประชุมเล็ก ซึ่งหอศิลป์วัฒนธรรม ได้ประมาณค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าเช่าพื้นที่เป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท ค่าไฟฟ้าและค่าบำรุงสถานที่เป็นเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๕๐๐ บาท

ที่ประชุมมีมติให้ลดหย่อนในส่วนของค่าเช่าพื้นที่ลง ๓๐% คงเหลือค่าเช่าพื้นที่เป็นเงิน ๗๓,๕๐๐ บาท รวมกับค่าไฟฟ้าและค่าบำรุงสถานที่ ๒๑,๕๐๐ บาท รวมเรียกเก็บจากผู้เช่าฯ ทั้งสิ้น ๙๕,๐๐๐ บาท

๔.๓ การทบทวนหลักเกณฑ์การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กรณียกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคุณวุฒิปริญญาโท

มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะวิจิตรศิลป์ทบทวนหลักเกณฑ์การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กรณียกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคุณวุฒิปริญญาโท ว่ามีสาขาวิชาใดบ้างที่เปิดรับ

สมัครแล้วไม่มีผู้มาสมัคร และไม่มีเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพิจารณากำหนดเป็นสาขาวิชาขาดแคลน นั้น

คณะกรรมการฯ ยังยืนยันตามมติเดิมจากการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ วาระพิจารณากรณีสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ประสงค์ขอให้ระบุสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์เป็นสาขาวิชาขาดแคลน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุผลที่เสนอมายังไม่มีความชัดเจนในการระบุให้สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์เป็นสาขาวิชาขาดแคลน ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มีประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคุณวุฒิปริญญาโท

๕. เรื่อง อื่นๆ

๕.๑ แผนการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ป.โท)

ตามที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ป.โท) ได้ขอเข้าพบผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์เพื่อสอบถามสาเหตุการปรับลดทุนศิลปินพันธ์จาก ๕,๐๐๐ บาท/คน เหลือเพียง ๑,๐๐๐ บาท/คน ซึ่งคณะวิจิตรศิลป์ทราบข้อมูลว่าการบริหารจัดการงบประมาณในการเรียนการสอนของสาขาวิชาทัศนศิลป์เป็นการวางแผนงบประมาณโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างไรก็ตามคณะผู้บริหารมีได้นั่งสนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารจึงได้เข้าหารือกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ เพื่อหารือถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสาขาวิชา ได้ชี้แจงให้นักศึกษารับทราบถึงสาเหตุที่สาขาวิชา ปรับลดทุนศิลปินพันธ์ของนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการจ้างอาจารย์พิเศษ จึงทำให้ต้องปรับลดงบประมาณของการให้ทุนสนับสนุนนักศึกษา ทั้งนี้คณะผู้บริหารขอให้สาขาวิชา ทบทวนการปรับเปลี่ยนแผนการใช้งบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณไม่ควรกระทบต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก อนึ่ง ในส่วนของคณะฯ ยินดีให้การสนับสนุน ลดหย่อนค่าเช่าพื้นที่หอศิลป์วัฒนธรรมในการแสดงผลงานศิลปินพันธ์ โดยให้นักศึกษารวมกลุ่มจัดแสดงผลงานฯ และทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่หอศิลป์วัฒนธรรมผ่านสาขาวิชา ภาควิชาฯ และคณะฯ ตามลำดับ

ที่ประชุมรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุลลักษ์ณ์ ขาวม่วง)

เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์

- ทราบ

- แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(รองศาสตราจารย์ปรกรณ์ภัทร์ จันทะไชยสร)

รองคณบดี ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์